

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการ

ไปใช้สิทธิ์เลือก
กรรมการประจำวิทยาเขตศรีราชา ประเภทคณาจารย์

ผู้สมัครเป็นกรรมการประจำวิทยาเขต
ประเภทคณาจารย์ประจำ

หมายเลข

1



รศ.ปัญญา แขน้ำแก้ว

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หมายเลข

2



ดร.ศิริวรรณ ไชยสุรยกานต์

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดหย่อนบัตร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

09.00-15.00 น.

ณ หน่วยหย่อนบัตร

สำนักงานเลขานุการประจำคณะ

การนับคะแนนโดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำวิทยาเขต
ตั้งแต่เวลา 15.20น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าห้องทำงานบริหารและพัฒนาองค์กร
ชั้น 2 อาคาร 1 บริการวิทยาการ

ผู้สมัครเป็นกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์ประจำ

หมายเลข

1



รศ.ดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หลักการและแนวทางในการดำเนินงาน

หลักการดำเนินงาน

ตามมาตราที่ 40 ของพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ความว่า "ในวิทยาเขต ให้มี คณะกรรมการประจำวิทยาเขตคณะหนึ่ง องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการประจำวิทยาเขต ตลอดจนการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำ วิทยาเขต และการจัดระบบบริหารงานภายในวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย"

มาตรา 41 คณะกรรมการประจำวิทยาเขตมีหน้าที่ ดังนี้

- (1) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่อธิการบดีในกิจการต่าง ๆ ของวิทยาเขต
- (2) เสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการของวิทยาเขตต่อคณะกรรมการวิชาการ
- (3) เสนอแผนพัฒนาและแผนงานของวิทยาเขตต่ออธิการบดี
- (4) เสนอแนะการรวม การจัดตั้ง และการยุบเลิก หน่วยงานภายในวิทยาเขตต่ออธิการบดี
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย

แนวทางการดำเนินงาน

จะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มากกว่า 16 ปี ที่ทำงานในวิทยาเขตศรีราชา ช่วยกลั่นกรอง ขับเคลื่อน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย (วิทยาเขตศรีราชา) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวิทยาเขตฯ และตามตัวชี้วัดของ มหาวิทยาลัย เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นที่พักของประชาชน และสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย

เป็นตัวแทนของคณาจารย์นำเสนอนโยบายที่ดี มีประโยชน์ ต่อชีวิต ความเป็นอยู่ ความสุข ความมั่นคงในการ ทำงาน เป็นคนกลางในการประสานความเข้าใจระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับบุคลากรในภาพรวม โดยเฉพาะการ พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ สิทธิ สวัสดิการ โดยยึดถือหลักความถูกต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและประโยชน์อย่างเป็นธรรมของบุคลากร

เป็นตัวแทนของคณาจารย์สะท้อนปัญหาและเสนอแนะแนวทางดำเนินการเพื่อพัฒนาวิทยาเขตให้เป็นวิทยาเขต สีเขียวตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เน้นผลกระทบที่เกิดขึ้นและความยั่งยืนของการปรับปรุงภูมิทัศน์และกายภาพ ภายในวิทยาเขต



ผู้สมัครเป็นกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์ประจำ



หมายเลข

2

ดร.ศิริวรรณ ไชยสุรยกานต์

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ

หลักการและแนวทางในการดำเนินงาน

ด้วยบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์ประจำ ที่ข้าพเจ้าอาสาเข้ามาทำหน้าที่นี้มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการเป็นตัวแทนของคณาจารย์ในวิทยาเขตศรีราชา ในอันที่จะสะท้อนความต้องการการสนับสนุนของคณาจารย์ในประเด็นต่างๆ รวมถึงเสนอแนะข้อคิดเห็นของคณาจารย์ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอหลักการและแนวทางในการดำเนินงาน หากข้าพเจ้าได้เป็นกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์ประจำ ออกเป็น 2 เรื่องหลักๆ คือ ความเสมอภาค และความยั่งยืน

ความเสมอภาค

แม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ก็ตาม แต่ในฐานะผู้แทนของคณาจารย์ทุกท่านในวิทยาเขตศรีราชา ข้าพเจ้าพร้อมจะรับฟังและเป็นเสียงที่จะสะท้อนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ทุกท่าน ทั้งประเด็นด้านการเรียนการสอน การวิจัยหรืออื่นๆ เพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการประจำวิทยาเขตศรีราชา โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่โปร่งใสต่อภาพรวมของการพัฒนาวิทยาเขตศรีราชาเป็นสำคัญ

ความยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่มาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญ และถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของทางมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าเห็นว่า ในทุกคณะมีการดำเนินการโครงการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน งานวิจัย การฝึกอบรมหรือกิจกรรมต่างๆ แต่ยังคงขาดการบูรณาการ เพื่อให้โครงการต่างๆ เหล่านี้สอดคล้องหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในอันที่จะให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้นในภาพรวมของวิทยาเขตศรีราชา ข้าพเจ้าในฐานะอาจารย์ท่านหนึ่งที่สนใจและมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการข้อมูลอย่างยั่งยืน จึงเห็นว่าหากวิทยาเขตศรีราชาสามารถสร้างเครือข่ายคณาจารย์ที่มีความสนใจหรือทำงานในด้านการจัดการอย่างยั่งยืน และสามารถนำความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่านมาสนับสนุนซึ่งกันและกันในการสร้างโครงการที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ ย่อมเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนขึ้นของภาพรวมในทุกๆ ด้าน และสามารถตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ด้วย

หลักการและแนวทางการดำเนินงานทั้ง 2 ประเด็นข้างต้น จึงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ามุ่งเน้นจะดำเนินการ หากข้าพเจ้าได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในการเป็นกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์ประจำ

